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เพ่ือนผมหลายคนยืนยันวาที่บานของเขาดื่มนํ้าประปาเปนหลกั เพียงแตไมไดดื่มจากกอก ใชวิธีเปดนํ้าจากกอก

ใสภาชนะไวกอน มีอยูรายหนึง่บอกวา เขาจะเปดนํ้าประปาใสตุมไวเลย ขังน้ําไวสักวันสองวันน้ําประปาจะไมมี

กลิ่นคลอรีนใหนารังเกียจ 

       โรงเรียนเกือบทุกแหงใชน้ําประปานีแ้หละใหนักเรยีนดืม่ แมโรงแรมชัน้ 1 ก็เริ่มนําน้ําประปามาใชประโยชน

ในการปรุงอาหารใสขวดไวดื่มและอ่ืน ๆ กันมากขึ้นทุกวัน ทั้งน้ีก็เพราะไดรับการยืนยันจากการประปานครหลวง

วา “น้ําประปาดืม่ได” 

       ถึงแมการประปานครหลวงมั่นใจวาน้ําทีผ่ลิตไดดืม่ไดปลอดภัย แตก็ไมอยากจะรบัรองคุณภาพน้าํของ

ตัวเอง จึงไดไปขอแรงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาชวยกันตรวจสอบคุณภาพน้ําเพ่ือรับรอง ซึ่ง

ปรากฏผลเปนที่แนชัดทุกทองที่ของกรุงเทพฯวา น้ําประปาดื่มได 

       เหตุที่การประปานครหลวงรณรงคใหประชาชนหันมาดืม่น้ําประปา ไมไดเพ่ือตองการขายน้ําใหไดเยอะ ๆ

เพราะแคคนนํามาดื่ม ขายเพิม่ไดไมมาก แตทีต่องการทําเรื่องนี้ก็เพ่ือชวยใหประชาชนไมตองจายเงินคาซื้อน้ํา

ดื่มทีใ่สขวดขายในราคาแพง อีกทั้งน้ําขวดยงัจะมีผลเสยีในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย คือพอดืม่นํ้าจากขวดพลาสติก

เสร็จก็จะทิ้งขวด สรางภาระใหกับ กทม. และที่นาเสียดายที่สดุก็คือมูลคาของน้ําในขวดแตละขวดไมถงึสตางค

แตตองทิ้งขวดราคาหลายบาท 

       หากผูคนในกรุงเทพฯหันมาดื่มนํ้าประปาจะใชเงินนอยมาก คือ ลิตรละประมาณ 1 สตางคเทานั้น หากซื้อ

น้ําขวดจะมีราคาถึง 10 บาท ราคาน้ําประปาถกูกวาตั้งพันเทา แถมน้ําประปายังสงใหถึงบานดวย แคเปด กอกนํ้า

ก็จะไหลออกมาจากรูกอกใหไดใช ก็เพราะแบบนี้นี่เองคนกรุงเทพฯจึงหันมาใชน้ําประปาดืม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ทุก

อยางกําลังจะไปไดสวย 

       แลวอยู ๆ ทางรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ประชา มาลีนนท นึกอะไรข้ึนมาก็ไมรู ไดทําโครงการ

น้ําดื่มเอ้ืออาทร โดยเปดตัวไปแลวที่คลองเตย พรอมกับไดเชิญทานนายกฯทักษิณ ชินวัตร เปดงานเสียดวยใน

คํากลาวเปดงานของทานนายกฯทักษิณพอสรุปไดวา รัฐบาลจะจดัตั้ง ตูหยอดเหรยีญ ราคาถูกลติรละ 1 บาท 

โดยจะมอบใหบริษัทแหงหนึ่งเปนผูออกแบบติดตั้ง 

       ทางดานนายประชา มาลีนนท กลาววาเบื้องตนไดตั้งเปาหมายการติดตั้งตูน้าํดื่มหยอดเหรียญเพ่ือชุมชน

รวมทั้งสิ้น 5,000 ตูทีม่ีโครงการตูหยอดเหรยีญหรือน้ําดื่มเอ้ืออาทรออกมานี้ ผมเขาใจเอาเองวา ทางรัฐมนตรี

ชวยวาการมหาดไทยคงไมไดปรึกษากับกระทรวงสาธารณสขุอยางแนนอน เพราะนโยบายขัดกัน 

 



      กระทรวงสาธารณสุขยืนยนัวาน้ําประปาดืม่ได ขณะที่กระทรวงมหาดไทยบอกวาจะตองผานตูหยอดเหรียญ 

      การใหชาวบานดื่มนํ้าแลวตองหยอดเหรยีญ ถึงแมลิตรละ 1 บาท ก็ยงัถือวาแพงอยูดี เพราะน้ําประปาดื่มได

ลิตรละเพียง 1 สตางคเทานั้น 

       ขอย้ําตัวเลขใหแนชัดอีกครั้ง ถาใชน้ําดืม่หยอดเหรียญ 1 คิว ราคาเทากับ 1,000 บาท ขณะทีด่ื่มนํ้าประปา

จะมีราคาแค 10 บาทเทานั้น  เห็นตัวเลขแลวตางกันเยอะมาก แลวยังตองเสียเงินงบประมาณคาซื้อตูหยอด

เหรียญไปติดตัง้อีก ซึ่งคงตองใชเงินกวา 100 ลานบาท ถาตดิตั้งใหครบตามโครงการ เอาเงินคาซื้อตูไปทําอยาง

อ่ืนไมดีกวาหรอื 

       เม่ือเปนเชนนี้ กระทรวงสาธารณสุขจงึไมควรอยูนิ่งเฉย เพราะเปนผูใหคํารับรองวาน้ําประปาดื่มไดไมใช

หรือ หากไมเชือ่ใหถาม คุณยงยุทธ วิชยัดิษฐ ซึ่งปจจบุันดาํรงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ อดีต

ประธานบอรดการประปานครหลวงได 

ไมตรี  ลิมปชาติ 

 


